

Khí hư vón cục màu trắng là triệu chứng của bệnh nào?

Dịch tiết âm đạo vón cục màu trắng là tình trạng quá nhiều phụ nữ gặp phải. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng nữ giới có nguy cơ mắc một số bệnh phụ khoa. Vậy huyết trắng màu trắng vón cục là dấu hiệu của bệnh gì? Nguyên do dẫn tới tình trạng khác thường này là gì? Vận dụng ngay văn bản của người viết ở bên phần tiếp theo để biết hồi âm chính xác nhé.



Khám phá về khí hư. Thế nào là khí hư sinh lý?

Khí hư là gì?

Dịch tiết âm đạo là khí hư của người phụ nữ có vai trò chống lại một số loại vi khuẩn có hại gây nên viêm nhiễm phụ khoa & giữ cho "cô bé" không bị khô. Thông thường, dịch tiết âm đạo sẽ trong suốt & có màu trắng giống như trứng trong, hơi tanh, dai, không ngứa ngáy. Lượng dịch âm đạo này thường bài tiết ra nhiều trước mỗi những ngày kinh nguyệt.

Như thế nào là khí hư sinh lý?

Khí hư bình thường là dịch âm đạo có thuộc tính và hương thơm bình thường, không gây nên bứt rứt, dị ứng hoặc gây ra những triệu chứng không thông thường khác.

Dưới đây là một vài tính chất của khí hư bình thường:

- Hương thơm nhẹ, thường không gây ra khó chịu hoặc không thoải mái.
- Khí hư có màu trong suốt hoặc trắng sữa
- Khí hư bình thường có độ nhớt khá, giúp bôi trơn âm hộ & duy trì độ ẩm.
- Dịch âm đạo không gây ra kích ứng

Lưu tâm rằng mỗi phái nữ có thể có một hiện trạng dịch âm đạo khác nhau dựa trên nhân tố cá nhân và thời kỳ chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, nếu như có bất cứ đổi thay lớn trong hương thơm, màu sắc, độ nhớt hoặc cộng với những biểu hiện không bình thường khác, bạn nên tham khảo quan điểm bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được review & chữa trong trường hợp cần thiết.

Dịch âm đạo vốn cực màu trắng là dấu hiệu của một vài bệnh gì?

Trường hợp khí hư vốn cực & có màu trắng thì cực kỳ có thể phái yếu đang gặp phải những căn bệnh viêm phụ khoa. Trong đó có thể thống kê:

Tình trạng khô "cô bé"

Khi âm hộ của phái đẹp bị khô chứng tỏ là dịch nhầy tiết ra ít khiến khí hư chẳng thể đẩy ra ngoài mà ứ đọng lại thành một số gợn không khác gì bã đậu, màu trắng và ngứa. Hiện trạng này diễn ra khi khu vực "cô bé" bị không còn độ ẩm thông thường.

Tình trạng khô âm hộ thường xảy ra ở một vài nữ giới trong độ tuổi trung niên. Đồng thời, trong trường hợp thân thể của nữ không sản sinh ra được hormone hormon nội tiết tố nữ trong vòng 5 năm cũng vẫn gây nên tình trạng khô âm hộ. Biểu hiện thường thấy khi mắc phải tình trạng này là dịch âm đạo ra ít, bị vốn cực, ngứa, cảm thấy nóng trong "cô bé" & đau đốn khi đời sống tình dục.

Bệnh viêm cổ tử cung ở nữ giới

Dịch tiết âm đạo bất thường cộng với màu nâu, vàng, xuất huyết âm đạo như ra máu giữa các chu kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi quan hệ tình dục là biểu hiện đặc trưng của bệnh viêm cổ tử cung. Chưa kể đến, tình trạng khí hư màu trắng vốn cực cũng là triệu chứng của bệnh lý này.

Bệnh viêm cổ tử cung là căn bệnh không khó chữa, tuy vậy nếu không được chữa kịp thời thì nó có thể làm suy yếu nhiệm vụ đề kháng của "cô bé" & tử cung, tăng nguy cơ mắc các bệnh lây lan qua đường giao hợp như căn bệnh giang mai, lậu, nhiễm Chlamydia, HIV/AIDS,...

Viêm nhiễm âm đạo ở phụ nữ

Bệnh viêm âm đạo là bệnh viêm phụ khoa quen thuộc của tất cả phái nữ. Biểu hiện đặc trưng của căn bệnh này là dịch tiết âm đạo bị vón cục, kết dính, có màu lòng trắng trứng, hôi và gây ngứa ngáy.

Các bác sĩ đầu ngành cho rằng, bệnh viêm âm đạo là một căn bệnh dễ dàng & có thể điều trị triệt để ngay nếu như phát hiện sớm. Tuy vậy, nếu phái đẹp xem nhẹ và để bệnh nặng hơn thì bệnh viêm âm đạo có thể gây những biến chứng cực kỳ tác hại như viêm cổ tử cung lộ tuyến, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm ống dẫn trứng, có khi còn là vô sinh.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung ở phái nữ

Viêm lộ tuyến là một bệnh viêm phụ khoa hậu quả với một vài dấu hiệu đặc trưng như khí hư màu trắng đục, vón cục, không mùi, đôi khi lẫn chút máu, ngứa rát vùng "cô bé", đau hạ vị,...

Nếu chớ nên chữa kịp thời thì chứng bệnh này có thể gây ra ung thư, viêm vùng chậu, viêm tắc vòi trứng, bệnh viêm cổ tử cung gây vô sinh hiếm muộn, hiếm muộn. Với những tình huống mắc viêm lộ tuyến khi có thai, các mẹ có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ đẻ non, hỏng thai hoặc lây nhiễm bệnh cho trẻ nhỏ trong bụng nếu mẹ chuyển dạ và sinh thường qua ngã âm hộ.

Viêm vùng chậu ở nữ giới

Viêm vùng chậu là một di chứng cực kì nghiêm trọng tiếp diễn ở phái nữ, gây ra bởi một số bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục. Đây là bệnh lý khá phổ biến & có thể chữa được.

Dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng vùng chậu là khí hư bị vón cục màu trắng, có mùi hôi, đôi khi có lẫn chút máu, chu kỳ kinh nguyệt không đều,... nếu không nên chữa trị ngay từ giai đoạn đầu thì chứng bệnh này sẽ tác động lớn tới chức năng sinh sản của phái đẹp.

Nguyên nhân gây hiện tượng khí hư vốn cục màu trắng

Có tương đối nhiều nguyên do gây ra tình trạng huyết trắng màu trắng & vốn cục, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và trung lập như sau:

Nguyên nhân coi thường gây ra tình trạng khí hư màu trắng và vốn cục

- Rửa vùng “tam giác mật” còn bẩn

Trong trường hợp phái đẹp rửa vùng kín không sạch thì sẽ khiến những vi trùng có hại sinh trưởng & tiến triển trong âm hộ. Chúng chủ yếu là thủ phạm làm đổi thay thuộc tính & màu sắc của dịch tiết âm đạo, dẫn đến tình trạng dịch âm đạo có màu trắng, bị vốn cục.

- Nữ giới mặc quần lót quá chật

Việc mặc quần sịp không thoáng khí, bó sát sẽ làm cho những loại vi khuẩn, vi trùng có thời cơ để gây bệnh, dẫn đến tình trạng dịch tiết âm đạo màu trắng vốn cục.

- Dị ứng với những loại dung dịch tẩy rửa nữ giới

Dùng một vài loại dung dịch vệ sinh phụ nữ có tính khử mạnh sẽ khiến không gian âm đạo của chị em bị rối loạn, gây tình trạng khô âm hộ. Khi đó, một số loại vi trùng gây nên hại sẽ tiến triển mạnh mẽ & gây nên tình trạng huyết trắng màu trắng & vốn cục, gây ra ngứa ngáy vùng háng.

- Sử dụng quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp

Thuốc ngừa thai cấp tốc có tác dụng là phòng tránh thai trong một số tình huống nữ giới không muốn có bầu tại khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiều loại thuốc này thì nó sẽ gây ra khá nhiều phản ứng phụ, khiến đặc tính và màu sắc huyết trắng bị biến đổi, dẫn đến tình trạng dịch âm đạo bị vốn cục, có màu trắng, ngứa ngáy ở âm hộ, chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Căn nguyên trung lập gây tình trạng dịch tiết âm đạo vốn cục màu trắng

Căn nguyên trung lập gây tình trạng này là do một vài căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa gây như viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm nhiễm âm đạo,

viêm tử cung, nhiễm trùng vùng chậu, viêm nhiễm phần phụ,... một số chứng bệnh này chủ yếu là do vệ sinh vùng “tam giác mật” còn bẩn gây.

Chúng tôi hy vọng qua nội dung trên đây các bạn đã có một cái nhìn khái quát nhất về hiện tượng dịch âm đạo vốn đục & có màu trắng. Ngay khi thấy dịch tiết âm đạo có dấu hiệu bất thường, phái yếu nên nhanh chóng tới trung tâm y tế đáng tin cậy để được thăm khám, xét nghiệm và chữa ngay từ giai đoạn đầu nhé.

Khám phụ khoa ở đâu tốt Hà Nội <https://phathaithaiha.webflow.io/post/dia-chi-kham-phu-khoa-o-dau-tot-tai-ha-noi>

<https://suckhoe24gio.webflow.io>

Giá khám phụ khoa <https://phathaithaiha.webflow.io/post/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien>

Phòng khám nam khoa Hà Nội

<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi>

<https://phongkhamthaiha.org>